



Doanh nghiệp bán hàng với giá ưu đãi sẽ giúp công nhân nâng cao chất lượng cuộc sống.

Mang lợi ích đến đoàn viên

Mỗi đoàn viên có thể đoàn viên công đoàn và công đoàn cơ sở sẽ được doanh nghiệp bán hàng với giá ưu đãi giảm từ 1,5 - 50% trên mức giá niêm yết chính thức khi mua các sản phẩm, sử dụng các dịch vụ được hỗ trợ - đó là thỏa thuận vừa được Liên đoàn Lao động tỉnh ký với một số doanh nghiệp nhằm mang lại phúc lợi cho đoàn viên.

Năm 2017 được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chọn là "Năm vì lợi ích đoàn viên". Thực hiện chủ đề này, từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh cùng liên đoàn lao động các huyện, thành phố, công đoàn các ngành, công đoàn các cơ sở triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, từ việc hỗ trợ nhà mái ấm công đoàn đến việc thăm hỏi, tặng quà cho người lao động dịp lễ, tết... Tuy nhiên, các hình thức hỗ trợ mới chỉ tập trung vào những đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong khi đời sống đa số đoàn viên tại các doanh nghiệp còn thấp, cần được cộng đồng hỗ trợ. Trước thực tế này, thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh đã kêu gọi các doanh nghiệp chung tay giúp đỡ người lao động thông qua việc cung cấp những sản phẩm, dịch vụ thiết yếu với mức giảm giá và các ưu đãi tốt hơn so với mức giá hiện hành trên thị trường.



Đại diện VNPT Thái Bình trao quà cho công nhân hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 27/9/2017, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình phúc lợi cho đoàn viên với 7 doanh nghiệp trong tỉnh để cung cấp dịch vụ, sản phẩm thiết yếu về điện tử, điện lạnh, lương thực, thực phẩm, điện thoại, công nghệ thông tin, du lịch, hàng tiêu dùng... với giá ưu

đãi. Theo cam kết, các doanh nghiệp sẽ bán hàng với giá ưu đãi giảm ít nhất từ 1,5 - 50% trên mức giá niêm yết chính thức cho đoàn viên có thể đoàn viên công đoàn và công đoàn cơ sở khi mua các sản phẩm, sử dụng các dịch vụ. Cùng hỗ trợ trực tiếp cho đoàn viên, hàng năm, các doanh nghiệp dành 0,5% doanh thu thực tế từ việc bán sản phẩm của công ty theo thỏa thuận chuyển cho Liên đoàn Lao động tỉnh để sử dụng

hỗ trợ các hoạt động xã hội như thăm hỏi, tặng quà dịp lễ, tết cho đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn... Là doanh nghiệp tham gia chương trình phúc lợi với mức giảm giá từ 15 - 50% trên mức giá niêm yết chính thức, ông Nguyễn Tất Đức, Giám đốc dự án toàn quốc Công ty Cổ phần Tập đoàn điện lạnh, điện máy Việt Úc cho biết: Ngay từ khi ký kết thỏa thuận, đơn vị đã có kế hoạch triển khai các chương

trình giảm giá với mong muốn tất cả đoàn viên công đoàn đều được mua các sản phẩm của Công ty với giá ưu đãi. Công ty mong muốn Liên đoàn Lao động tỉnh sớm cung cấp danh sách đoàn viên để được áp dụng chương trình giảm giá. Với đồng đạo đoàn viên công đoàn, việc ký kết chương trình phúc lợi là cơ hội để họ cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống. Chị Vũ Thị Ngai, công nhân Công ty TNHH Ivory chia sẻ: Với rất nhiều chế độ ưu đãi được ký kết, chương trình phúc lợi sẽ giúp nhiều đoàn viên công đoàn, nhất là những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận các dịch vụ giảm giá, góp phần nâng cao đời sống.

Để chương trình triển khai có hiệu quả, theo ông Bùi Xuân Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các công đoàn ngành, liên đoàn lao động các huyện, thành phố triển khai thực hiện chương trình hợp tác với các đối tác, bảo đảm thỏa thuận hợp tác được phổ biến đến 100% các cấp công đoàn và đoàn viên trong tỉnh; tạo điều kiện cho các công ty tiếp cận các cấp công đoàn để quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến đoàn viên và người lao động, đồng thời cung cấp danh sách công đoàn cơ sở và đoàn viên cho các đối tác, hướng dẫn đoàn viên và công đoàn cơ sở mua hàng tại các điểm bán hàng thực hiện thỏa thuận hợp tác. Đến nay, 7 đơn vị tham gia ký kết đang triển khai thực hiện các chương trình bán hàng giảm giá theo thỏa thuận.

Triển khai lần đầu tại tỉnh ta, chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp đoàn viên được tiếp cận các loại hàng hóa, đồng thời giúp các doanh nghiệp phát triển thị trường ngay trên địa bàn tỉnh. Chương trình cũng góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh để thu hút người lao động tự giác gia nhập.

NGUYỄN CƯỜNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 19 Xây dựng môi trường không khói thuốc

Những năm qua, Trường Cao đẳng nghề số 19 đã triển khai thực hiện hiệu quả Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, xây dựng môi trường không khói thuốc.

Thượng tá Lê Viết Lương, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường có 172 cán bộ, giáo viên và hơn 2.500 học sinh, sinh viên (HSSV). Do đặc thù là trường đào tạo nghề, vì vậy HSSV có tới 98% là nam thanh niên, tuổi đời trung bình từ 18 - 23. Đây cũng là những đối tượng thường có thói quen sử dụng thuốc lá. Quán triệt và thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) đồng thời thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo PCTHTL tỉnh, Ban Chỉ đạo PCTHTL Quận khu 3, Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã chú trọng triển khai thực hiện công tác PCTHTL, xây dựng môi trường học tập không khói thuốc; đã ban hành quy định không hút thuốc lá trong khuôn viên nhà trường, không hút thuốc lá khi làm việc và học tập đối với toàn thể cán bộ, giáo viên, HSSV; đưa nội dung thực hiện công tác PCTHTL vào đánh giá thi đua của tập thể, cá nhân. Hàng năm, Trường đều tổ chức cho toàn thể cán bộ, giáo viên, HSSV học tập Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá. Trong công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Trường cũng gắn với nội dung tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCTHTL, kế hoạch PCTHTL của tỉnh, tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người... Kết hợp với công tác tuyên truyền, giáo

dục trực tiếp, Trường còn chú trọng hình thức tuyên truyền trực quan như treo băng rôn, khẩu hiệu về tác hại của thuốc lá tại các ban, khoa, phòng làm việc, phòng học của HSSV ở những vị trí dễ nhìn trong hành lang, sân trường. Ngoài ra, Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên cũng tích cực phát động phong trào thi đua xây dựng môi trường không khói thuốc lá, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, các phong trào cũng được đồng đạo đoàn viên hưởng ứng, thực hiện...

Qua việc quán triệt, thực hiện nghiêm túc công tác PCTHTL và chú trọng tuyên truyền bằng nhiều hình thức, Trường Cao đẳng nghề số 19 đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Nếu như từ năm 2013 trở về trước tỷ lệ người hút thuốc lá trong trường còn cao, chiếm khoảng 70 - 80%, thì sau hơn 3 năm triển khai công tác PCTHTL, tỷ lệ người hút thuốc lá đã giảm đáng kể, chỉ còn trên dưới 10%. Số còn hút thuốc lá chủ yếu là HSSV. Hầu hết cán bộ, giáo viên đều có nhận thức đúng đắn về tác hại của thuốc lá, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về PCTHTL.

Tuy đã có một số kết quả, song công tác PCTHTL vẫn gặp không ít khó khăn: phần lớn HSSV đều là nam thanh niên, nhiều người đã có thói quen hút thuốc lá từ lâu; nhà trường chỉ có thể quản lý khi các em ở trường học, ngoài thời gian đó rất khó theo dõi để kịp thời nhắc nhở.

Chính vì vậy, số HSSV còn hút thuốc vẫn chưa chấm dứt tuyệt đối. Thượng tá Lê Viết Lương cho biết: Để tiếp tục thực hiện tốt công tác PCTHTL trong thời gian tới, Trường Cao đẳng nghề số 19 sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho toàn thể cán bộ, giáo viên, HSSV nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của việc thực hiện Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá. Đồng thời, tích cực xây dựng môi trường học tập không khói thuốc qua việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật, in và treo thêm nhiều áp phích, khẩu hiệu về PCTHTL trong khuôn viên nhà trường. Bên cạnh đó, Ban Giám hiệu giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, khoa, các đoàn thể như công đoàn, đoàn thanh niên quán triệt sâu rộng đoàn viên thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá. Xác định để HSSV nói không với thuốc lá điều quan trọng nhất là phải nêu cao ý thức của từng cá nhân, vì vậy Trường sẽ nỗ lực tuyên truyền nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về tác hại của thuốc lá tới các em, giúp các em có ý thức tránh xa thuốc lá để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và những người xung quanh, từ đó giảm các gánh nặng bệnh tật và kinh tế do thuốc lá gây ra, góp phần cùng toàn trường thực hiện hiệu quả việc xây dựng cơ quan, xanh, sạch, đẹp, trường học không có khói thuốc lá.

HÀ DUNG



Giờ thực hành của học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng nghề số 19.

HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN KIẾN XƯƠNG Giúp hội viên phát triển kinh tế

Những năm qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên thay đổi tư duy, mạnh dạn vay vốn mở rộng sản xuất, chăn nuôi, nhiều hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Kiến Xương đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Hội CCB huyện Kiến Xương hiện có hơn 12.400 hội viên, sinh hoạt tại 43 tổ chức cơ sở hội. Ông Nguyễn Đức Cửu, Chủ tịch Hội chia sẻ: Từ khi được Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện ủy thác cho vay vốn, Hội đã tiếp nhận và triển khai tới hội cơ sở và hội viên nắm được các chính sách vay vốn để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Tổng dư nợ vốn vay thông qua tổ chức hội đến hết tháng 6/2017 đạt trên 42 tỷ đồng, cho 1.700 lượt hội viên vay.

Để nguồn vốn vay ủy thác sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, Hội CCB huyện Kiến Xương thường xuyên phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện và cán bộ hội cơ sở quản lý chặt chẽ số hộ, đối tượng vay vốn và

mục đích sử dụng nguồn vốn vay. Việc cho vay ủy thác từ tổ chức hội đã đáp ứng một phần nhu cầu về vốn của nhiều hội viên CCB đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Nhiều hội viên được vay vốn ủy thác đã xây dựng mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện của gia đình nên đã đem lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình như mô hình kinh tế của CCB Đỗ Quang Hạ, thôn Da Mĩ, xã Hồng Thái. Rời quân ngũ trở về địa phương, điều kiện gia đình khó khăn, không có vốn để đầu tư chăn nuôi, sản xuất. Nhờ ý chí của người lính Cụ Hồ, sự may mắn học hỏi kiến thức từ xã hội, CCB Đỗ Quang Hạ đã mạnh dạn vay vốn đầu tư chăn nuôi trâu thịt, trâu giống. Ông cho biết: Từ nguồn vốn vay ưu đãi,

12 triệu đồng rồi 50 triệu đồng, đến nay, mỗi năm gia đình thu lợi nhuận từ chăn nuôi hơn 80 triệu đồng.

Ông Tạ Quang Thành, Chủ tịch Hội CCB xã Hồng Thái chia sẻ: Với hoạt động tín chấp cho vay vốn phát triển kinh tế không chỉ giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho gia đình các CCB mà còn góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế tại địa phương, giảm tỷ lệ hội viên nghèo. Để bảo đảm vốn vay phát huy hiệu quả, chúng tôi đã tổ chức tập huấn cho đối ngũ cán bộ hiểu rõ các bước bình xét để cho vay hộ nghèo, hướng dẫn thủ tục cho vay, giao trách nhiệm cho tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn quản lý, giám sát hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả. Không

chỉ cho vay phát triển kinh tế, nguồn vốn tín dụng ưu đãi do Hội CCB xã Hồng Thái quản lý đã phần nào giúp các gia đình vay cho học sinh, sinh viên học tập, đầu tư sử dụng nước sạch, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ông Nguyễn Đức Cửu cho biết thêm: 5 năm qua, Huyện hội và các hội cơ sở đã tổ chức 453 lớp tập huấn chuyên giao khoa học kỹ thuật cho hơn 19.100 lượt hội viên về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh cho phần giảm chi phí đầu tư chăn nuôi, nâng cao chất lượng lao động và hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, tổ chức hội cũng đẩy mạnh các phong trào CCB giúp nhau xóa đói giảm nghèo, nhân rộng các mô

hình điển hình tiên tiến, phát động phong trào CCB Kiến Xương chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thông qua các phong trào đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh như CCB Nguyễn Tiến Thông ở thị trấn Thanh Nê, chủ công

ty xây dựng thu nhập một năm hàng tỷ đồng; mô hình VAC của CCB Hoàng Văn Chính, xã Bình Định cho thu nhập trăm triệu đồng/năm.

Thời gian tới, để nguồn vốn tín chấp ngày càng phát huy hiệu quả, Hội CCB huyện Kiến Xương tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh;

vận động hội viên phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ tích cực đầu tư phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả cao, góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

TIẾN DAT



Cựu chiến binh xã Hồng Thái (Kiến Xương) nỗ lực phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.